

ĐÔNG HƯNG

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Là một trong những đơn vị có chất lượng tín dụng tương đối tốt, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đông Hưng đã chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp, từ đó giúp đồng vốn ưu đãi của Chính phủ được sử dụng hiệu quả hơn.



Gia đình chị Nhâm Thị Ngọc, thôn Phương Đài, xã Đông Dương (Đông Hưng) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện đang có 13.321 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến ngày 30/9 đạt 364,844 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch năm, tăng 5,83% so với thời điểm 31/12/2017. Ông Phí Anh Tuấn, Giám đốc Phòng

giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, Phòng giao dịch luôn tranh thủ sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của Ban đại diện Hội đồng quản trị với 54 thành viên, trong đó có 44 thành viên là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch còn thực hiện có hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến ngày 30/9, các tổ chức hội, đoàn thể ở Đông Hưng đã nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH 8/9 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt 363,549 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ của Phòng giao dịch; số hộ đang vay vốn từ các chương trình 13.299 hộ;

tỷ lệ nợ quá hạn do các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác chỉ chiếm 0,116% tổng dư nợ ủy thác. Là một trong những tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động mang lại hiệu quả cao, từ khi thành lập đến nay, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Phương Đài do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Dương quản lý chưa để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Tổ trưởng Vũ Thị Thủy Hà cho biết: Sau khi được phân khai nguồn vốn, Tổ thực hiện bình xét công khai, minh bạch, dân chủ, nghiêm túc và đúng thủ tục. Bên cạnh đó, Tổ còn đến từng hộ gia đình để đốc thu nợ gốc và lãi, qua đó kịp thời báo cáo và xử lý những sai phạm, trường hợp nợ chây ỳ. Đến ngày 30/9, tổng dư nợ ủy thác qua Tổ đạt 1,651 tỷ đồng với 42 hộ đang vay vốn, trong đó cho vay hộ nghèo 80 triệu đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 11 triệu đồng, cho vay giải quyết việc làm 160 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 244 triệu đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 33 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 1,083 tỷ đồng và cho vay hộ cận nghèo 40 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH

huyện Đông Hưng đặc biệt chú trọng. Cùng với việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; Phòng giao dịch còn tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ pháp lý tín dụng, chứng từ kế toán; đồng thời kết hợp với các tổ chức hội, đoàn thể đối chiếu công khai tại xã Đông Cường, Minh Châu và kiểm tra giám sát trên hệ thống intellec, từ đó kịp thời sửa chữa những sai sót. Đến ngày 30/9, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện kiểm tra 17 lượt xã, 110 lượt thôn, 189 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn; đối chiếu được 657 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền 13,665 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đông Hưng ngày một nâng cao. Đến ngày 30/9, tổng dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện đạt 101,234 tỷ đồng. Nợ quá hạn là 444 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2017, chiếm 0,12% tổng dư nợ, thấp hơn 0,01% nợ xấu toàn tỉnh.

MINH HƯƠNG

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài gần 300 triệu USD



Ảnh minh họa

(vtv.vn) 10 tháng qua, Việt Nam có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với số vốn hơn 297 triệu USD. Ngoài ra, 26 dự án điều chỉnh vốn, tăng thêm 47 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đến hiện tại đạt gần 345 triệu USD, tỷ lệ cao nhất thuộc về lĩnh vực tài chính, ngân hàng chiếm 30%; tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20%.

35 quốc gia, vùng lãnh thổ đã nhận đầu tư của Việt Nam thời gian qua, trong đó Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào là nước dẫn đầu; tiếp đến là Australia và Slovakia.

Nhiều cơ hội cho điều dưỡng Việt Nam sang lao động tại Nhật Bản



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Việc Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài được dự báo sẽ đem lại nhiều cơ hội công việc cho Việt Nam, đặc biệt là các điều dưỡng.

Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy việc ban hành đạo luật cho phép lao động nước ngoài có thể làm việc vĩnh viễn tại nước này. Đây được xem là biện pháp cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng ở Nhật Bản. Việc sử dụng lao động ngắn hạn là các tu nghiệp sinh, thực tập sinh từ các nước ASEAN đang trở thành một xu hướng mới tại Nhật Bản, đặc biệt với những công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất khi việc tuyển dụng lao động địa phương ngày càng khó khăn.

Trong khi các bộ luật lao động hiện tại chỉ cho phép lao động nước ngoài làm việc trong thời hạn tối đa từ 3 - 5 năm, việc ở lại và làm việc trọn đời để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực đang được Chính phủ Nhật Bản tính đến. Việc mở cửa cho lao động nước ngoài được xem là biện pháp duy nhất giúp Nhật Bản duy trì đà tăng trưởng kinh tế hiện nay. Đây cũng là cơ hội cho người lao động đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam sang lao động tại Nhật Bản.

LƯU NGÀN

“Đắng ngắt” ớt đầu vụ

Những ngày qua, nông dân huyện Quỳnh Phụ bắt đầu thu hoạch ớt vụ đông. Tuy mới đầu vụ nhưng giá ớt khá thấp, chỉ từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, bằng 25 - 30% so với cùng kỳ nhiều năm trước.

Ông Nguyễn Văn Đoàn, một chủ cơ sở thu mua ớt cho biết: Tôi thu mua ớt không chỉ ở Quỳnh Phụ mà của các tỉnh phía Bắc để xuất sang Trung Quốc, trung bình mỗi ngày từ 8 - 10 tấn, cao điểm lên đến 30 tấn. Năm nay, sức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc kém vì vậy giá ớt thấp, đi thu mua mà thấy bà con than thở, lượng ớt thu mua cũng giảm.

Hiện nay, toàn bộ diện tích ớt đông của huyện Quỳnh Phụ, nơi được xem là thủ phủ ớt của tỉnh đã cho thu hoạch. Gặt hái thành quả, công sức bỏ ra đầu tư sau bao tháng ngày vất vả, trông mong nhưng thay bằng niềm vui là vẻ mặt buồn chán khi giá ớt cứ giảm dần rồi “lạch” ở mức thấp. Với 6 sào ớt đang vào thời kỳ chín rộ, như mọi năm, gia đình bà Nguyễn Thị Từ, xã An Cầu phải mượn người, đổi công

để thu hoạch nhưng năm nay, giá ớt thấp, nông dân cũng ngại hái. Bà Từ cho hay: Nhiều năm nay, chúng tôi trồng ớt từ tháng 8 để thu hoạch sớm, đón giá cao đầu vụ. Tuy giá ớt thay đổi từng ngày nhưng cũng mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa và các cây màu vụ đông khác. Năm nay, sản lượng ớt dự kiến khá cao nhưng trong khi mức đầu tư lớn (từ 3,5 - 4 triệu đồng/sào) thì với giá như hiện nay nông dân chỉ có lỗ. Nếu như mớ rau, củ khoai chúng tôi còn mang bán lẻ ngoài chợ được nhưng hàng tạ ớt thu hái mỗi ngày, không bán cho thương lái thì chỉ đem bó.

Ông Vũ Đức Chiếu, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Hội cho biết: Vụ đông năm nay, Quỳnh Hội trồng được 90ha ớt, hiện đã bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Khác với mọi năm, đầu vụ giá ớt thường

cao do lượng ớt thu bán chưa nhiều, thấp nhất cũng đạt 20.000 đồng/kg nhưng năm nay, từ 18.000 đồng giảm dần xuống mức 8.000 đồng và hiện thương lái đang thu mua mức 10.000 đồng/kg. Chi phí đầu vào năm nay cũng tăng cao do sâu bệnh hại gia tăng, theo ước tính, với giá bán từ 17.000 - 20.000 đồng/kg thì người trồng mới có lãi, 8.000 - 10.000 đồng/kg như hiện nay thì hòa vốn, có khi còn lỗ nếu đầu tư cao.

Diện tích trồng ớt của huyện Quỳnh Phụ duy trì hàng năm đạt trên 1.000ha, trong đó tập trung chủ yếu ở vụ đông, trồng chủ lực ở các xã: Quỳnh Hội, Quỳnh Minh, An Ấp, An Cầu, An Quý... Đây là cây trồng truyền thống của huyện, những năm trước giá trị thường đạt 300 - 400 triệu đồng/ha. Để nâng cao giá trị và tính bền vững cho cây ớt, nhiều HTX đã đứng ra



Nông dân xã An Cầu (Quỳnh Phụ) thu hoạch ớt.

làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Nhưng liên kết này không bền vững một phần do không hài hòa được lợi ích giữa nông dân - doanh nghiệp, một phần do sự “hấp dẫn” của hàng trăm thương lái bởi giá mua được điều chỉnh từng ngày, bởi sự “đề tính” trong thu mua sản phẩm.

Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân là điều kiện sống còn trong sản xuất nông nghiệp theo



Giá ớt thấp, các thương lái cũng thu mua kém chừng.

hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, để hình thành và duy trì mối liên kết này cần có sự đồng tâm, hiệp lực

cao đối với cả nông dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG Tự cung nguồn thực phẩm sạch cho công nhân

Xác định sức khỏe của người lao động là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, từ đó mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như bản thân người lao động, vì vậy từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Đại Dương, xã Thụy Hải (Thái Thụy) chủ động tạo nguồn cung cấp thực phẩm sạch để công nhân có bữa ăn đủ chất, đủ lượng và ngon miệng.

Công ty Cổ phần Đại Dương hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu, may xuất khẩu trên 900 lao động, trong đó có 700 lao động nữ. Do đặc thù sản xuất, chủ yếu người lao động trong Công ty là lao động trực tiếp đòi hỏi phải có sức khỏe, đặc biệt ở những thời điểm Công ty có đơn hàng lớn. Trong khi đó, bữa trưa là bữa ăn chính, công nhân ăn tại nhà máy nên bữa ăn này rất quan trọng. Xác định như vậy, nhiều năm qua, Công đoàn Công ty cùng với Ban Giám đốc đặt chất lượng bữa ăn

ca và an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Ông Nguyễn Duy, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, chi phí cho bữa ăn ca hàng ngày của 900 công nhân lao động khá lớn nhưng không vì thế mà thiếu trách nhiệm với bữa ăn của công nhân. Hàng năm, Công đoàn luôn chủ động đàm phán với chủ sử dụng lao động để cải thiện bữa ăn cho công nhân. Đặc biệt, Công đoàn cùng với Ban Giám đốc thống nhất cao trong việc phát triển nguồn thực phẩm sạch để phục vụ bữa ăn ca cho công nhân.

Hiện nay, Công ty tự duy trì nguồn cung cấp thực phẩm cho bếp ăn của Công ty. Một số thực phẩm, Công ty phải mua ngoài như gạo, muối nhưng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những thực phẩm chính như thịt lợn, cá, rau... Công ty tự nuôi, trồng để có nguồn thực phẩm sạch. Hiện trên diện tích 6 - 7ha, Công ty đào gần 3ha nuôi cá, nuôi 5.000 con lợn và trồng xen nhiều loại rau xanh theo mùa vụ, bảo đảm cung cấp thường xuyên 80% nguồn thực phẩm bữa ăn của

người lao động. Mọi chi phí từ con giống, chuồng trại, người chăm sóc đều được Công ty đảm nhiệm. Tuy nhiên, không vì thế mà Công đoàn Công ty bỏ qua khâu giám sát chất lượng bữa ăn ca hàng ngày của công nhân. Giá trị bữa ăn ca của công nhân hiện đạt khoảng 20.000 đồng/suất. So với Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động là 15.000 đồng/bữa, như vậy mức ăn ca của Công ty đã cao hơn 5.000 đồng so với mức quy

định. Ngoài ra, những lao động nữ mang thai có chế độ ăn đặc biệt. Chị Đỗ Thị Phương, công nhân nhà máy may xuất khẩu Đại Dương thuộc Công ty Cổ phần Đại Dương chia sẻ: Tôi vào làm việc tại nhà máy từ những ngày đầu mới thành lập. Cùng với việc quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Các bữa ăn được chế biến đầy đủ chất dinh dưỡng từ nguồn thực phẩm do Công ty tự cung cấp nên chúng tôi rất yên tâm.

Ông Phạm Quang Khải, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Dương cho biết: Bữa ăn của người lao động rất quan trọng, nếu bữa ăn kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến thể lực và về lâu dài ảnh hưởng tới năng suất lao động của công nhân. Nhận thức tầm quan trọng đó, từ khi thành lập đến nay, Công đoàn cùng với bộ máy lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chỉ đạo việc chủ động tạo nguồn cung cấp thực phẩm sạch để công nhân có bữa ăn đủ chất, đủ lượng và ngon miệng. Khi được ăn bữa

cơm ca đủ chất, đủ lượng, sức khỏe công nhân được bảo đảm, góp phần không nhỏ trong việc tăng năng suất lao động, thu nhập tăng lên từng bước. Hiện mức lương trung bình của người lao động của Công ty đạt 6 - 7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp, nhiều năm qua, Công đoàn Công

ty còn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân đầy đủ, chu đáo từ việc hỗ trợ tiền xăng xe đến tặng quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Năm 2019, theo kế hoạch, Công ty mở rộng thêm 1 xưởng may với số lượng 500 công nhân. Để bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho người lao động,

Công ty tiếp tục mở rộng diện tích nuôi cá, tăng số lợn thịt, trồng thêm nhiều loại rau xanh... để cung cấp nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn của người lao động, giúp người lao động có sức khỏe, từ đó hăng hái lao động sản xuất góp phần mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Đại Dương.